

Ngân hàng NCB ưu đãi vượt trội, giúp người trẻ dễ dàng “an cư, lạc nghiệp”

20:13 26/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa ra mắt nhiều gói tín dụng hấp dẫn, chính sách linh hoạt với thủ tục nhanh gọn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn dồi dào cho khách hàng cá nhân hiện thực hóa các kế hoạch lớn trong năm 2025.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho mọi nhà

Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản từ trung tuần tháng 2 trở đi đã bùng nổ với dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Trong khi đó, Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam 2025 của JLL nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà tăng trưởng trở lại trong năm 2025, nhờ vào tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, chi phí vay giảm và hoạt động giao dịch gia tăng trên các phân khúc chính.

Trước nhu cầu vay vốn mua nhà, sửa nhà gia tăng, Ngân hàng NCB đưa ra thị trường các gói tín dụng ưu việt dành riêng cho lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, NCB đồng hành với kế hoạch “an cư” của khách hàng với lãi suất ưu đãi cực kỳ cạnh tranh, chỉ từ 4.99%/năm dành cho khách hàng vay mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, cùng hạn mức vay tối đa lên tới 100% giá trị Hợp đồng mua bán.



Ngân hàng NCB đưa ra nhiều chính sách linh hoạt trợ lực tài chính cho khách hàng.

Ngoài việc tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn lãi suất hấp dẫn cho khách hàng, NCB còn chú trọng đơn giản hóa quy trình cho vay, đưa ra nhiều chính sách linh hoạt như: cho vay với thời gian kéo dài tới 35 năm, ân hạn gốc lên đến 36 tháng, giúp khách hàng có thể “thở phào” với áp lực trả nợ trong giai đoạn đầu, dễ dàng lập kế hoạch tài chính dài hạn và yên tâm theo đuổi lộ trình thanh toán trong những năm tiếp theo.

Đây được coi như “chìa khóa vàng” mà NCB trao tay khách hàng, đặc biệt là những người trẻ đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu “an cư lạc nghiệp”, các nhà đầu tư nhạy bén muốn tận dụng cơ hội sinh lời từ bất động sản hay nhanh chóng hoàn thành kế hoạch nâng cấp tổ ấm trong điều kiện còn eo hẹp tài chính.

Tiếp lực cho quyết tâm “lạc nghiệp”

Không chỉ đồng hành hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho khách hàng, NCB còn là điểm tựa tài chính vững chắc cho các cá nhân, tiểu thương và hộ kinh doanh phát triển sự nghiệp. Với các giải pháp bổ sung vốn hiệu quả, linh hoạt và phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau, NCB giúp các hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất, đẩy mạnh kinh doanh và nắm bắt cơ hội

phát triển.



Ngân hàng NCB không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng, từng bước trở thành một trong những ngân hàng được yêu thích trên thị trường.

Cụ thể, NCB cung cấp gói vay với mức lãi suất cạnh tranh chỉ từ 6,99%/năm, thời gian ưu đãi kéo dài tới 5 tháng, thời gian vay tối đa đến 84 tháng, cùng "đặc quyền" miễn phí trả nợ trước hạn cho các khoản vay tất toán sớm dưới 30 ngày.

Quy trình vay vốn cũng được NCB tinh gọn tối ưu, chỉ mất 3 ngày để xử lý hồ sơ, tài sản bảo đảm được chấp nhận đa dạng, đảm bảo khách hàng tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đặc biệt, với khách hàng thân thiết sở hữu tài sản bảo đảm là bất động sản, NCB nâng mức cho vay lên đến 90% nhu cầu vốn.

Đây là giải pháp tài chính ưu việt giúp các hộ kinh doanh dễ dàng bổ sung vốn lưu động cho những kế hoạch ngắn hạn, và cũng là "bệ phóng" để các cá nhân tự tin khởi nghiệp kinh doanh mà không cần lo lắng về gánh nặng vốn ban đầu.

Cung cấp giải pháp tín dụng toàn diện cho khách hàng, NCB cũng triển khai gói vay tiêu dùng với

lãi suất cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 6,99%/năm. Điểm sáng của gói vay này là hạn mức vay lên tới 10 tỷ đồng, giúp người dùng thoải mái chi trả các khoản chi phí phát sinh đột xuất hoặc đầu tư sắm sửa thiết bị, nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Cùng với việc số hóa mạnh mẽ các sản phẩm, cải tiến quy trình, NCB liên tục mang đến nhiều giải pháp tài chính ưu việt cho khách hàng trong thời gian qua. Đây là nỗ lực của ngân hàng trên hành trình không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng và vươn mình tới những tiêu chuẩn mới, từng bước đưa NCB trở thành một trong những ngân hàng uy tín, hiệu quả và được yêu thích trên thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB <https://www.ncb-bank.vn/>, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ngan-hang-ncb-uu-dai-vuot-troi-giup-nguoi-tre-de-dang-%E2%80%99Can-cu-lac-nghiep%E2%80%9D>